



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 273

ngày 24 tháng 9 năm 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

*Thực hiện ngu si hành phá khuấy
Chẳng thông tự hại tâm thân này
Đời đạo chưa minh tình dấy động
Thực hành không có lại càng say*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 23-07-00 đến 29-07-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Mỗi ngày đều phải học bài mới tại sao ?
- 2) Thời gian là trật tự của vũ trụ phải không ?
- 3) Muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao ?
- 4) Người phản trắc làm gì cũng phản tại sao ?
- 5) Dùng đạo tạo đời, kết quả sẽ ra sao ?
- 6) Thần kinh rối loạn có cách gì chữa trị không ?
- 7) Có hồn có vía mà không hay biết gì tại sao ?

<p>1) KARLOVY VARY, 23-07-2000 7:30 AM <i>Hỏi : Mỗi ngày đều phải học bài mới tại sao ?</i> Đáp : Thưa mỗi ngày phải học bài mới để có cơ hội tiến hóa</p> <p>Kệ : <i>Điện năng quang chiếu chuyển hằng ngày Thức giác tâm tu tự thấy hay Uyển chuyển vô cùng thay đổi mới Thực hành chất phát dịp còn may.</i></p>	<p>2) KARLOVY VARY, 24-07-2000 7:20 AM <i>Hỏi : Thời gian là trật tự của vũ trụ phải không ?</i> Đáp : Thưa thời gian là trật tự tiến tới sự thông cảm giữa vũ trụ và con người</p> <p>Kệ : <i>Trên không sáng tỏa không lời Muta gió đổi thay có nghỉ ngơi Trật tự gieo trồng trong tứ quý Qui không là chánh cảm thông Trời.</i></p>
<p>3) KARLOVY VARY, 25-7-2000 3:45 AM <i>Hỏi : Muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao ?</i> Đáp : Muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hưởng thượng và niêm Phật nơi trung tâm bộ đầu thì luồng điện mới giao cảm được với thanh quang của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa</p> <p>Kệ : <i>Uyển chuyển thanh cao tự tiến hoá Trí tâm khai triển hiểu gần xa Tâm tư sáng suốt trong giây phút Thông suốt chơn hồn tự phân hòa.</i></p>	<p>4) KARLOVY VARY, 26-07-2000 7:22 AM <i>Hỏi : Người phản trắc làm gì cũng phản tại sao ?</i> Đáp : Thưa người phản trắc lúc nào cũng phản tại vì chính họ đã tự gây một tập quán xấu từ nhiều kiếp</p> <p>Kệ : <i>Nhơn gian tại thế sống như khùng Học hỏi không xong lại mánh mung Tâm thức không tròn gieo ác độc Quê mùa đốt nát tường mình khôn.</i></p>
<p>5) KARLOVY VARY, 27-07-2000 2:50 AM <i>Hỏi : Dùng đạo tạo đời, kết quả sẽ ra sao ?</i> Đáp : Thưa mưu mô quyền tiền người khác lợi dụng danh nghĩa người để làm giàu là một đại tội, cuối cùng sẽ lãnh một chứng bệnh nan y mà chết</p> <p>Kệ : <i>Lợi dụng danh tu phải thiệt thời Tham lam động loạn ý đua đòi Sanh lòng độc ác vì tranh chấp Khó tiến khó tu sống như thoi</i></p>	<p>6) KARLOVY VARY, 28-07-2000 4:20 AM <i>Hỏi : Thần kinh rối loạn có cách gì chữa trị không ?</i> Đáp : Thưa thần kinh cơ thể rối loạn có cách an bài nghỉ ngơi thì sẽ khôi phục được</p> <p>Kệ : <i>Thần kinh rối loạn khí bất hòa Bực nhọc gân đau rất khó qua Triết giới không còn gây động loạn Hành trình bất ổn khó thông tình.</i></p>
<p>7) KARLOVY VARY, 29-07-2000 3:15 AM <i>Hỏi : Có hôn có vía mà không hay biết gì tại sao ?</i> Đáp : Thưa có hôn có vía mà không hay biết tại vì cuộc đời chưa gặp sự khó khăn bao vây, thành ra chưa hiểu khả năng sẵn có của chính mình, càng thăm thía càng hiểu chính mình hơn</p> <p>Kệ : <i>Cuộc đời thăm khổ mới hiểu ta Tạm bợ luân lưu tự phân hòa Đời là tạm cảnh nay thức giác Bền lâu tu sửa hiểu chơn tà</i></p>	

THƯ TỬ LAI VĂNG

A, ngày 4/10/1998

Kính gửi Đức Thầy,

Con có vài hàng kính chúc Đức Thầy sức khỏe. Đã nhiều lần con định biên thư trình bày tâm sự của con, mà đôi lúc con nghe Đức Thầy không khỏe nên con á ngại. Vừa qua đọc thư Đức Thầy cho hay bây giờ rất khỏe, nên con mạnh dạn biên thư này, kính mong Đức Thầy giúp cho con được khai thông.

Từ khi con còn ở VN, sống chung trong một ngôi nhà có người bà con chơi đùa ngải, gia đình chúng con thường hay bệnh. Riêng con thì thỉnh thoảng. Nhiều khi đang khỏe mạnh, tự nhiên có những luồng điện nóng đến và như đốt con, làm cho con bị nóng rôi lỗ người, trạng thái bị hút điện, da bị khô; khi đó người bị sút cân, sau vài ngày lại bình thường. Sau khi qua Mỹ, trạng thái đó vẫn đến với con như vậy. Mấy lúc này con cũng bị như con đã kể trên, như bị áp đảo nặng ngực và nóng, ù cả tai, nghe tim đập nơi lỗ tai, và còn có khi tim đập trong đầu. Những lúc như vậy con thấy sút cân.

Kính thưa Đức Thầy, đó có phải là ảnh hưởng của bùa ngải không ? Con vẫn uống chanh. Kính xin Đức Thầy giúp cho con được khai thông. Thường con làm chiếu minh ban đêm, con hay bị đếm lộn, như vậy con có bị ảnh hưởng hay bị xáo trộn ? Từ trường điện năng trong người của con bị nghẹt không ? Xin Đức Thầy giúp cho con được làm chiếu minh đúng, để kinh mạch khai thông. Còn PLTC thì lâu lâu con cũng được nhẹ nhàng, đôi lúc cũng nghẹt nữa . Như vậy có phải tại việc làm của con nặng nhọc không ? Con xin đa tạ Đức Thầy.

Nhân tiện hôm nay con cũng xin tâm sự với Đức Thầy một câu chuyện mà hơn mấy năm qua con cũng lặn lội. Không hiểu tại sao, những lúc con vào bất cứ hảng xưởng nào con cũng bị để ý hay bị nhận diện rất nhanh, từ chủ hảng, phó, hay manager hay nhân viên. Khi con nhận việc là những người đó đi kiểm tra nơi con đang làm việc, và hằng ngày họ cứ đứng ngó. Đôi lúc con đi chợ hay đi phố thì cũng bị những người dừng lại ngó. Những lần như vậy, con cảm nhận từ trường của họ, khi thì mát, khi thì buồn, khi thì đau khổ, không biết họ muốn gì. Thấy con là họ bị hút. Nhiều khi con phải đổi hảng hoài vì lo sợ. Những lúc như vậy, trong hảng họ cũng bàn tán ; con niệm Phật mà không hết. Ngoài ra bản thể của con rất dễ bị mất điện khi gặp nói chuyện với ai. Kính Đức Thầy giúp cho con cách nào để bảo vệ. Con xin đa tạ .

Sau đây con trình bày thêm một việc nữa : Chú Đ có mua giùm con một lô đất tại Long Điền, gần thiền đường H HTQ, cách nhau khoảng 300 m. Gia đình chúng con kính xin Đức Thầy cho phép chúng con sau này được trở lại VN, sống quây quần với nhau, gần gũi bạn đạo thân quen, để luôn có sinh hoạt chung, ảnh hưởng tốt cho việc tu học, sửa, được liên tục. Vài hàng kính chúc Đức Thầy nhiều sức khỏe.

Kính bái,

MC

L V, ngày 18 tháng 10, năm 1998

MC,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4/10/98 được biết con muốn dọn về VN sống gần bạn đạo, là điều lành của người tu muốn có ngày sống chung trong tinh thân bạn đạo

Con đã có pháp trong tay, ở trong giai đoạn này chỉ có thực hành để nhận thức rõ diệu pháp mà tu, không nên nghĩ về chuyện bùa phép mà tự hại thân kinh khối óc, càng ngày càng suy yếu. Niệm Phật để duy trì sự quân bình của bộ gan. Không nên nghĩ đến sự phá quấy của người khác, xâm chiếm tâm thân mà tạo khổ cho chính mình. Có duyên phước, con mới được quân bình, sẽ không nhận bất cứ luồng điện nào tấn công. Chỉ niệm Phật khai triển nội thức của chính mình là cần thiết. Thân kinh suy yếu, hay sợ sệt những điều không cần thiết. Niệm Phật là rất cần thiết cho tâm lẫn thân. Dững mãi tu đi, sẽ giải quyết mọi sự lo âu không cần thiết. Sự nóng từ bộ gan phát ra, làm toát mồ hôi, điều đó chứng minh bộ gan đang bất ổn, vì sự lo âu bất chánh, không trụ được điện và đang bị phân tán. Con nên ra tiệm health food, mua chlorophyll uống để bộ gan được mát và bình an.

Chúc con và gia đình vui tiến.

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng*

Tin Tức của VO VI LED Multimedia

1) Hai năm trước, VOVI LED Multimedia đã phát động chương trình 2,000 vé số để thực hiện DVD Phương Pháp Công Phu với nhiều thứ tiếng. Với sự hưởng ứng của Thầy, các bạn đạo đã nhiệt tình ủng hộ & tiêu thụ hết 2000 vé số. Số tiền thu được là: 40,000 US dollars.

Với số tiền này, chúng tôi đã thực hiện được 4 tuyệt phẩm đóng góp vào kho tàng thiên học của Vô Vi chúng ta như sau:

- a) **Tôi Là Ai (năm 1999)**
- b) **Thiên VÔ VI, tiếng Việt (năm 2000)**
- c) **VOVI Meditation, tiếng Anh (năm 2000)**
- d) **Meditation VOVI, tiếng Pháp (năm 2000)**

2) Nhân dịp Đại Thọ & Thiên ca Duyên Lành, VOVI LED Multimedia sẽ phát hành trong dịp này video với 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp dưới dạng VHS, qua 2 hệ thống: NTSC và PAL. Và trong tương lai, nếu điều kiện cho phép và nhu cầu về DVD nhiều hơn, thì chúng tôi sẽ thực hiện các video này dưới dạng DVD, như đã dự tính, để tài liệu có chất lượng tốt & được lưu giữ lâu dài hơn.

Xin các thiền đường và bạn đạo Vô Vi khắp nơi cho biết số lượng quý vị cần cho mỗi loại băng video: Việt, Anh hay Pháp, hệ thống: NTSC hay PAL. Xin gửi order về anh Phan Cao Thăng càng sớm càng tốt, hạn chót là ngày 1 tháng 10 năm 2000, để giúp chúng tôi biết được nhu cầu cần thiết phải in.

Vì quý VOVI LED Multimedia cũng đã cạn, do đó xin Quý Vị tiếp tay hưởng ứng cho mỗi video tiền vốn in bìa và sang video NTSC là 7.00 US\$ (plus postage). Tiền sang video hệ thống Pal là: 7.00\$ (plus postage).

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự phát tâm, đóng góp vô cùng quý giá của Quý Vị để giúp cho việc phát triển đạo pháp Vô Vi ngày càng hữu hiệu.

VOVI LED Multimedia kính báo,
Tel: (514) 362-0259
Fax: (514) 362- 8036 E-mail: aphancao@videotron.ca

TIN CẦN BIẾT về Chúc Thọ Đức Thầy và Thiên Ca 2000:

Sum vầy với Đức Thầy trong năm 2000 là một cơ hội thật Đặc Biệt và Duy Nhất: CHÚC MỪNG ĐẠI THỌ & MỪNG THIÊN NIÊN KỶ 2000, sẽ là:

- * Đánh dấu một phát triển mới trong niềm tin tu học của cộng đồng Vô Vi
- * Một cơ hội mạnh mẽ tích cực và hữu hiệu Vô Vi được giới thiệu trước cộng đồng người Việt qua Thiên Ca DUYÊN LÀNH 2000.

Cho đến nay, các anh em góp sức lo việc phân phối vé và tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại PA phấn khởi hơn bao giờ hết trước sự niềm nở đón nhận Vô Vi của cộng đồng người Việt tại địa phương.

Thiên Ca 2000 được tổ chức tại trọng tâm của thành phố Philadelphia, cho nên chúng tôi sẽ cố gắng đến các khán giả ngoại quốc một tập chương trình mỏng gồm các bài hát với những lời giới thiệu của MC được dịch ra 2 thứ tiếng: Anh và Pháp, để giúp khán giả ngoại quốc tham dự hiểu được dễ dàng Đại Nhạc Hội Thiên Ca - là một đại nhạc hội với những nét đặc thù tâm linh, văn hoá và nghệ thuật Việt Nam.

- * Và mỗi Bạn Đạo Vô Vi sẽ là một ngọn nến lóng lánh trong Ngày Sum Vầy với Đức Thầy trong một không khí thật Đặc Biệt của Một Millenium 2000.

Sau đây là vài chi tiết cần biết cho việc ghi danh Chúc Mừng Đại Thọ của Đức Thầy:

- 1) Hotel Double Tree đã gia hạn việc giữ số phòng ngủ cho bạn đạo Vậy hạn chót ghi danh cho những ngày Chúc Mừng Đại Thọ của Đức Thầy là: ngày 8 tháng 10 năm 2000.
- 2) **BTC đã nhận được đơn ghi danh đầy đủ** của bạn đạo, cuối tháng này BTC bắt đầu gửi đến bạn đạo Cẩm Nang với các chi tiết cần thiết. Để giữ trật tự chung, các bạn đạo cần mang bằng tên để tham dự hai buổi tiệc.
- 3) Như thường niên, xin mỗi bạn đạo chuẩn bị một gói quà nhỏ để trao đổi với nhau trong dịp sum vầy: Chúc Mừng Đại Thọ của Đức Thầy, Đón Chào Thiên Niên Kỷ, Giả Từ Năm 2000 và Đón Mừng Tân Niên đến. Mỗi món quà trao đổi sẽ được kèm với một quẻ gồm 4 câu thơ của Đức Thầy để làm kim chỉ nam dẫn tiến tu học cho năm sắp tới
- 4) Theo luật của hotel Double Tree: trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí phòng ngủ, chỉ tính tiền ăn 95\$ US nếu tham dự các buổi tiệc.

Bé Tám góp ý với chúng ta như sau:

Hỏi: Tại sao đây là một cơ hội thật Đặc Biệt và Duy Nhất?

Đáp: Đến năm 2000, mà chúng ta vẫn còn sống, vượt qua thiên tai biến động, tức là:

Sống đời vượt khỏi nạn tai

Kỳ này Vui Hạp Nhớ Hoài Không Quên

Tình thương sẵn có Bề Trên

Giúp cho Hiền tiến đạt nền cảm thông.

- Bé Tám (Duyên Lành 2000) -

VÉ MÁY BAY THẬT RẺ:

Coast to Coast Sale (From West Coast to Baltimore, DC)

Cities (\$ 99 one way, \$ 198 round trip)

Los Angeles , San Diego, San Francisco, San Jose, Seattle, and Houston/Dallas

Airlines Online booking Must purchase before

Southwest www.southwest.com Oct 6, 2000

Vanguard www.flyvanguard Sept 30, 2000

America West www.americawest.com Sept 28, 2000

To ensure availability and check out the time flight schedule, it would be best to book the tickets online because the prices may not be available over the phone

With America West, can obtain additional 10% off if book online before Sept 25, 2000.

With Vanguard and Southwest, can also flight from above cities to New York (La Guardia) for the same price

1)